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บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1) ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการสื่อสาร  /  
ประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางศรีกุล นันทะชมภู  หัวหนางานเลขานุการ 
3) นางพรสวรรค ดวงบาล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
4) นายประวิทย วิมานทอง  หัวหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
5) นายวุฒิพล คลายทิพย  หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
6) นางอุทัยวรรณ จิโน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
7) นายสุรเดช ไชยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8) นายบรรพต โตสิตารัตน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9) นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
10) นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนายชางเทคนิค 
11) นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12) นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13) นายอุดมวิทย นักดนตรี  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14) นายคลอก ประถมทรัพย  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
15) นางสาวลัดดาพร ละออง  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
16) นายปริญญา ธะนันต  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
17) นายสุระพล ริยะนา  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
18) นายปานศักดิ์ ชัยภักดี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
19) นางสาวชุติมา บุญมี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
20) นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
 

บุคลากรท่ีไมเขารวมประชุม 
1) นายสมชาย  อารยพิทยา  (ลาพักรอน) 
2) นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล (ลาพักรอน) 
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เร่ิมการประชุม เวลา 08.40 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เร่ืองการเดินทางไปดูงาน CeBIT ซ่ึงเปนการจัดแสดงงาน

ทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ประเทศเยอรมัน ระหวางวันที่ 16-21 มีนาคม 2550  
1.2 สรุปการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจําเดือนมีนาคม 2550 

การเดินทางไปฝกอบรมสัมมนา ของบุคลากร มีดังนี้ 
1) คุณประวิทย วมิานทอง เดินทางไปอบรมสัมมนาหลักสูตร “Intermediate Multimedia for e-

Learning Courseware” ระหวางวนัที ่13-16 มีนาคม 2550 จังหวดักรุงเทพฯ โดยสรุปการ
สัมมนาเปนการแนะนําการสราง e-Learning โดยใชโปรแกรม Macromedia Flash 

2) คุณชุติมา บุญมีและคุณศรีกลุ นันทะชมภู เดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสราง 
e-Book"  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสรุปการสัมมนาเปนการ
แนะนําการสราง e-Book ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบ Open source ช่ือโปรแกรม eXe 

 ประธานไดแนะนํา PointAsia.COM ซ่ึงเปนโปรแกรมแผนที่ภาพถายดาวเทียมดิจติอล ดานภูมิ
สารสนเทศ ซ่ึงสามารถทดลองใชไดที่ http://web.pointasia.com/th/ 
 ทั้งนี้คุณศรีกุล นันทะชมภูไดกลาวในที่ประชุมวา ใหมกีารนําความรูทีไ่ดจากการอบรมสัมมนา 
เผยแพรไวในระบบ KM ของศูนยฯ ดวย 
 ในดานเวลาการมาปฏิบัติราชการ ประธานไดกลาวในที่ประชุมวา กรณีทีป่รากฏ A ในตารางบันทึก
เวลาการมาปฏิบัติราชการ ซ่ึงในระบบจะหมายถึงการขาดงาน ขอใหบคุคลนั้นทําบันทึกขอความแจงมายัง
รองอธิการบดีดวย และใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตั้งแตเดือนเมษายนเปนตน ในเรื่องการมาปฏิบัติราชการ
สายขอใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้นดวย 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2550 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2550 เวลา 08.30 น. 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 รายงานการทดสอบสถิติการเขาใชงาน e-Document พรอมๆ กัน  
คุณคล็อก ประถมทรัพย ไดรายงานในที่ประชุมวาไดสอบถามจากทีมพัฒนาโปรแกรมแลว แตยังไมได

รับการติดตอกลับ สําหรับปญหาการใชระบบ เกิดจากเครื่อง Server ระบบปฏิบัติการมีปญหา และในขณะนี้ทาง
คณะวิทยาศาสตรไดมีการใชระบบกันทุกคนแลว 
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 ความเห็นในที่ประชุม 
 ประธานใหความเห็นในที่ประชุม ดังนี้ 

1) เสนอแนะใหมีการวัดและประเมินผลการใชกระดาษวามีการใชลดลงมากนอยเพียงใด จากผลการ
ใชงานระบบ e-Doc 

2) ขอใหมีการตรวจสอบระบบการสํารองไฟลขอมูลของระบบ e-Doc ใหสามารถใชงานไดปกติอยู
เสมอ 

3.2 VCD แนะนําศูนยฯ 
คุณประวิทย วิมานทอง รายงานในที่ประชุมวา VCD แนะนําศูนยฯ ขณะนี้ยังไมไดใสเสียงบรรยาย โดย 

VCD จะมีการแทรกไฟลวีดีโอไวดวย และจะตัดภาพบางสวนออก เพื่อจํากัดใหความยาว VCD อยูประมาณ 4 
นาที คาดวาในการประชุมครั้งตอไป จะสามารถนําเสนอ VCD ที่สมบูรณแลวในที่ประชุม  

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานเสนอแนะใหทํา VCD ออกในรูปแบบของ MPEC Tool และทําเปน DVD เพื่อใหภาพมีความ

คมชัด และสามารถเลือก Sub Sound และ Sub Title ได ทั้งนี้คุณประวิทย วิมานทอง ไดกลาวในที่ประชุมวา 
MPEG Tool จะมีปญหาที่ไมสนับสนุน Flash ซ่ึงจะลองปรับและทดลองใชตอไป 

แกไข จาก “MPEC” เปน “MPEG” 
3.3 การบันทึกภาพจาก Projector  
คุณประวิทย วิมานทอง รายงานตอที่ประชุมวา การจะบันทึกภาพจาก Projector ไดตองใชชุดอุปกรณ 

Starboard ซ่ึงประกอบดวยสวนที่เปน จอภาพ และโปรแกรมควบคุมการทํางานฟงกช่ันบนจอภาพ โดยอุปกรณ
ดังกลาวจะใชเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับ Projector โดยสามารถใช Starboard เปน White Board ได 
แตราคาคอนขางแพง 

ความเห็นในที่ประชุม 
 ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา อุปกรณ Star Box มีความสามารถคลายกับอุปกรณ White Board ที่
เรียกวา Tablet PC ซ่ึงมีฟงกช่ันที่สามารถเก็บภาพบนจอได ซ่ึงการบันทึกเปน VDO จาก Tablet PC นั้น ขอใหมี
การศึกษาพัฒนาดู และใหมีการหาเครื่องมือที่สามารถบันทึกไดงายๆ มาใช เนื่องจากความสามารถในการ
บันทึกภาพจาก Projector ไดนั้น จะทําให e-Learning มีความนาสนใจขึ้น  

3.4 สถิติแยกผูใชงาน Remote Access ระหวางบุคลากรและนักศึกษา 
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมวา สัดสวนจํานวนนักศึกษาเปน 2 เทาของจํานวนบุคลากรที่ใช

บริการ Remote Access 
3.5 ขอมูลเปรียบเทียบการเขาใชงาน Remote Access ระหวางบริการของมหาวิทยาลัยแมโจและของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมวา การใหบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีทั้งส้ิน 480 คูสาย 

ซ่ึงไดตรวจสอบและพบวาของมหาวิทยาลัยแมโจมีความสามารถในการเชื่อมตอเร็วกวา แตจํานวนคูสายมีนอย
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กวา ทั้งนี้คุณบรรพต โตสิตารัตน ไดกลาวถึงสาเหตุการเขาระบบไมไดวา อาจเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุ อาทิ 
การรั่วไหลของสายไฟ การตอพวงเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

 
ความเห็นในที่ประชุม 

 ความเห็นในที่ประชุม มีดังนี้ 
1) คุณศรีกุล นันทะชมภู กลาวในที่ประชุมวา จากการทดลองเขาใชจากเครื่องที่บาน ซ่ึงเปนแบบ 

ADSL พบวาการเชื่อมตอสามารถเขาได แตหนาเว็บไซดของ MJU จะโหลดไดแตหนาเพจ Pop 
up หนาเว็บไมสามารถโหลดไดสําเร็จ จึงคิดวานาจะเกิดจากปญหาเครื่อง Server ของเว็บ MJU 
หรือไม 

2) คุณปานศักดิ์ ชัยภักดี กลาวในที่ประชุมวา การตรวจสอบปญหา จะตองมีการทดลองเขาใชจาก
หลายๆ  เครื่อง  ณ  เวลาที่ไมสามารถเขาใชระบบได เพื่อตรวจสอบวาเกิดจากการวาง
สายสัญญาณของแตละเครื่องหรือไม 

3) ประธาน ไดยกตัวอยางจากประสบการณการเขาใชระบบที่มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพรวา  ได
ทดสอบการเขาระบบ e-Doc ในหองใกลๆ กัน เครื่องรุนใกลเคียงกัน พบวาบางเครื่องไม
สามารถเขาใชระบบ e-Doc เชนกัน 

3.6 การใชโทรศัพทผาน IP รวมกับ VDO Conference 
คุณสุรเดช ไชยมงคล รายงานตอที่ประชุมวา ไดทดสอบการใชงานโทรศัพทผาน IP ไปยังมหาวิทยาลัย

แมโจ-แพร โดยใชโปรแกรม SIP Server บนระบบปฏิบัติการ Windows รายงานผลการใชงานได ดังนี้ 
1) การติดตอส่ือสารจากมหาวิทยาลัยแมโจ ไปแพรยังมีปญหา แตการติดตอจากแพรมามหาวิทยาลัย

แมโจ สามารถสื่อสารไดดี  
2) การทดสอบการใชงานภายในมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร พบวายังมีปญหา คาดวานาจะเกิดจากปญหา

ของระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย และตัวโปรแกรม ซ่ึงจะลองใชโปรแกรม Asterisk บน
ระบบปฏิบิตการ UNIX  

3) คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานเพิ่มเติมวา ทางมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร มีความตองการกําหนด
หมายเลขเอง ซ่ึงในขณะนี้คุณสุรเดช จะเปนผูกําหนดให เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร ยัง
ไมมีเครื่อง Server สําหรับโปรแกรม SIP ซ่ึงหากจะเปนผูกําหนดเอง ทางมหาวิทยาลัยจะตองมี
เครื่อง Server กอน 

4) การใชงานรวมกับ VDO Conference เนื่องจากไมมีกลองทดสอบ และทางมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
กําลังดําเนินการติดตั้งหอง VDO Conference ใหมอยู จึงยังไมไดทดลองใชงานรวมกัน 
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 ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมดังนี้ 

1) ไดแนะนําโปรแกรม Skype ซ่ึงเปนอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถติดตอส่ือสารผานระบบ
เครือขายได 

2) ขอใหมีการบันทึกเรื่องนี้ ในระบบ KM ของศูนยฯ 
ทั้งนี้คุณสุรเดช กลาวในที่ประชุมวาโปรแกรมดังกลาวจะมีการสื่อสารผาน Server ของ Skype เองกอน 

ดังนั้น ขั้นตอนการสื่อสารจึงแตกตางไปจาก โปรแกรม SIP ซ่ึงการเชื่อมตอสามารถผาน Server ที่ติดตั้งเองได   
 

3.7 การ Format เคร่ืองใหมภายในอาคารแมโจ 70 ป 
  คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานในที่ประชุมวา การดําเนินงานในขณะนี้ คุณปริญญา ธะนันต กําลัง
จัดทําเครื่องตนฉบับใหมอยู หลังเทศกาลสงกรานต จะเริ่มดําเนินการ Format ลงโปรแกรมใหม โดยจะ
เริ่มทําวันละหอง และหองบริการใหมที่ไดรับงบประมาณ 51 จะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม มี
จํานวนเครื่องใหบริการเพิ่ม 100 เครื่อง   
 ความเห็นในที่ประชุม  
 ประธานใหความเห็นในที่ประชุม โดยแนะนําใหเครื่องใหมใชระบบปฏิบัติ Windows Vista ทั้งนี้
คุณอุทัยวรรณ จิโน จะประสานงานกับบริษัทลานนาตอไป 

3.8 ความกาวหนางานประกวด Animation 
คุณอุดมวิทย นักดนตรี รายงานในที่ประชุมวา การประกวด MJU Animation Contest ซ่ึงไดจัด

ประกวด 2 ประเภท คือ Jingle Animation ความยาวไมเกิน 15 นาที หมดเขตสงผลงานวันที่ 18 มีนาคม 2550 
ตัดสินและประกาศผล 23 มีนาคม 2550 และ Short Animation ความยาวไมเกิน 90 นาที กําหนดสงผลงาน 
18 เมษายน 2550 ตัดสินและประกาศผล 20 เมษายน 2550 พบวาขณะนี้มีผูสงผลงานในประเภท Jingle 
Animation แลวทั้งส้ิน 8 ช้ินงาน 

 
วาระท่ี 4 รายงานความกาวหนา 

4.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 
คุณพรสวรรค ดวงบาล หัวหนาฝายฯ รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 
1) จํานวนเงินงบประมาณเงินรายได คงเหลือ 233,000 บาท โดยเงินงบประมาณ หมวดตอบแทน 

คงเหลือ 0 บาท ซ่ึงขณะนี้กําลังรอเงินงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี ประมาณ 200,000 บาท 
2) จํานวนเงินงบประมาณแผนดิน คงเหลือ 49,000 บาท และจะใชงบประมาณเพื่อซอม F5 คาดวา

คงเหลือเงินงบประมาณ ประมาณ 30,000 บาท 
3) สรุปเงินรายไดสงคลัง มีดังนี้ 

1) คา Print    60,000  บาท 
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2) คาซอมอุปกรณ   2,200  บาท 
3) คาฝกอบรม   11,500 บาท 
4) คาเชาสถานที่ บริษัท BIZ  92,500 บาท 
5) คาสนับสนุน งาน GIS day 27,000 บาท 
 

คุณชุติมา บุญมี รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 
1) ไดมีการจัดประชุม คณะกรรมการควบคุมภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2550 เพื่อติดตามการรวบรวมความเสี่ยงในแตละฝาย ในการจัดทําคูมือระบบควบคุม
ภายในของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2550  

2) ไดมีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อใหบุคลากรสามารถบันทึกกิจกรรมตางๆ ได 
เขาสูระบบไดที่ http://www.it.mju.ac.th/calendar/ 

คุณนิพนธ พิมาสน รายงานในที่ประชุมวา ขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาเว็บไซดเกี่ยวกับงานซอม 
เพื่อใหบริการงานดานเทคนิคตางๆ เขาสูระบบไดที่ http://www.it.mju.ac.th/serviceroom/ 

ความเห็นในที่ประชุม 
คุณศรีกุล นันทะชุมภู เพิ่มเติมใหมีการนําเงินรายไดจากโครงการ Summer Camp’ 2005 สงคลัง

ภายใน 7 วัน แลวคอยทําเรื่องยืมเงิน โดยมอบหมายใหคุณอภิญญา ปญญาสิทธิ์เปนผูดําเนินการ 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ขอใหมีการซอมบํารุงเฉพาะอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีเลข

ทะเบียนครุภัณฑ กรณีเปนเครื่องสวนตัว ใหมีคาใชจายในการซอมบํารุง  
4.2 ฝายวิจัยและพัฒนา 
คุณสุรเดช ไชยมงคล รายงานในที่ประชุมดังนี้ 
1) งานพัฒนาระบบ DOC (Department Operative Center)  ดานฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย  
 ไดไปประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐาน

ขอมูลอุดมศึกษา ที่ ม.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 27 มีนาคม 2550 มีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้ 

1.1) เกณฑการประเมินผลตัวช้ีวัดที่ 17 (ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา) กําหนดน้ําหนัก : รอยละ 2 โดยมี
ประเด็นการพิจารณา ไดแก 
1. ดานระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา 

- มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศขององคกรที่
ครอบคลุมองคประกอบการประกันคุณภาพและพันธกิจทุกดานภายใน
สถาบัน 
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- พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางนอย 4 ระบบ โดยระบบฐานขอมูลที่ใชใน
การใหคะแนน ไดแกฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูล
หลักสูตร ฐานขอมูลการมีงานทําของบัณฑติ 

2. ดานการใหบริการสารสนเทศ 
- มีการพัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศใหสอดคลองตามพันธกิจ ซ่ึง

มีขอมูลในเรื่องตางๆ ไดแกขอมูลนักศึกษา ขอมูลบุคลากร ขอมูล
หลักสูตร รายงานขอมูลการสํารวจการมีงานทําของบัณฑติ  

- มีรายงานผลการหางานทําของบัณฑิตที่สําเร็จปการศึกษา 2549 ไดไม
นอยกวารอยละ 80  (ตรวจสอบ จากระบบการจัดหางานของบัณฑิต) 

- การใหบริการขอมูลตําแหนงงานภายในสถาบันฯ ผานระบบการจดัหา
งานที่ สกอ. พัฒนาขึ้นมา  โดยสามารถนําขอมูลเผยแพรไดตั้งแตเดอืน 
ก.ค. 50 

3. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- สงรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ พรอมหลักฐานรายละเอยีดการ

สํารวจความพงึพอใจ ผานอธิการบดี ให สกอ. รับทราบภายในวันที่ 20 
ต.ค. 50 

1.2) เกณฑการประเมินผลตัวช้ีวดัที่ 18   (ระดับความสําเร็จของระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
ดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร)  กําหนดน้ําหนัก : รอยละ 2 โดยพิจารณา
ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จใน 3 ประเด็น คือ  
1. คุณภาพของขอมูลที่มีความสมบูรณและตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง 

- ขอมูลสมบูรณและตรงตามรปูแบบมาตรฐานกลาง 
2. ผลสําเร็จของการสงขอมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- สงขอมูลภายในวันที่ 30 ก.ค. 50  ผานทาง internet 
- สงชื่อเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูลตามรูปแบบที่ สกอ. กําหนด 

ภายในวันที่ 30 ก.ค. 50  ทางไปรษณยี 
3. ผลสําเร็จของการเผยแพรรายงานขอมูลที่มีความถูกตอง 

- จํานวนขอมูลครบถวนตรงกันและรูปแบบรายงานตรงตามที่กําหนด 
2) งานพัฒนาโปรแกรมระบบบุคลากร ขณะนี้กําลังดําเนนิงานอยูใน 3 ระบบงาน ไดแก 
- การพัฒนาโปรแกรมถายโอนขอมูลจากระบบงานเกาเขาสูระบบงานใหม 
- การปรับแกขอผิดพลาดของโปรแกรม (bug) 
- การจัดทําระบบรายงานของระบบ 

3) งาน MIS ขณะนี้กําลังดําเนนิงานอยูใน 3 ระบบงาน ไดแก 
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3.1) การออกแบบโครงสรางหลักของระบบ MIS ไดแกสวนของสิทธิการใชงาน การเรียกใช
งานโปรแกรมโมดูลตางๆ และการเรียกใชรายงานกราฟ 

3.2) การพัฒนาโปรแกรมโมดูล ไดแกโปรแกรมโมดูลสรางดาตาเบสกลาง โปรแกรมโมดูลสุข
สันตวันเกิด ซ่ึงขณะนีก้ําลังอยูในขัน้ตอนการพัฒนาและทดสอบกับโครงสรางหลักของ
เว็บ MIS 

3.3) การพัฒนาดานการนําเสนอขอมูลในรูปแบบรายงานและกราฟ ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินงาน
ในดานการปรบัเปลี่ยนจากการใชงาน MsSQL reporting service มาใช report items ใน 
.NET แทนเพือ่ใหเกดิความคลองตัวและสามารถรวมรายงานเขากับตวัโปรแกรมได 

3.4) การพัฒนาการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ GIS Report ซ่ึงขณะนีไ้ดพัฒนาโปรแกรมโมดูล 
GIS Report  เพื่อแสดงขอมูลในเชิงพืน้ที่แลว และอยูในขั้นตอนการนํามาทดสอบกับ
โครงสรางหลักของระบบ MIS 

3.5) การออกแบบและตรวจสอบความถูกตองฐานขอมูล ซ่ึงขณะนีน้ักศกึษากําลังออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลที่จะใชเปนฐานขอมูลกลางอยู 
ทั้งนี้ฐานขอมลูเดิมอยูในรูปแบบของฐานขอมูล MS Access และจะปรับเปลี่ยนใหเปน MS 
SQL ปญหาที่พบในขณะนี้คือ อุปสรรคในการติดตามนักศึกษา ซ่ึงระบบงานควรจะแลว
เสร็จกลางเดือนมีนาคมแลว 

ความเห็นในทีป่ระชุม 
คุณศรีกุล นันทะชุมภู มอบหมายใหคุณสมชาย อารยพทิยา ติดตามนกัศึกษาและตรวจสอบ

ดูแล ตัวช้ีวัดที ่17, 18, 19 
 

4.3 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
คุณประวิทย วิมานทอง รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 
1) การใชงานโปรแกรม Photo Story ไดลองใชงานใน Version 3 ทํางานบนระบบปฏิบัติงาน 

Windows พบวาโปรแกรมดังกลาวคลายกับโปรแกรม Movie Marker แตจะทําไดแตเฉพาะ
ภาพนิ่ง ไมสามารถนําภาพเคลื่อนไหวมาแสดงได ความสามารถของโปรแกรมมีดังนี้ 
- สามารถจัดทําภาพนิ่งใหเปนไฟล VDO ไดภายใน 5 นาที 
- ภาพนิ่งที่นํามาใชแสดงสามารถลบและยายตําแหนงการแสดงภาพได 
- สามารถลบตาแดงในภาพนิ่งได 
- สามารถทําการแกไข ปรับความคมชัด ปรับสี และแสงของภาพนิ่งได 
- การจัดตําแหนงขอความ สี และขนาด สามารถจัดวางไวในตําแหนงตางๆ ไดทุกภาพ 
- สามารถเปลี่ยนลักษณะภาพใหเปนรูปแบบตางๆ ได 
- มีรูปแบบการเคลื่อนไหวใหภาพนิ่งหลากหลาย 
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- สามารถแทรกเสียง โดยผานไมโครโฟนได 
- สามารถเลือกเพลงประกอบได 
- สามารถ Preview กอนการ Render ได 
- การจัดเก็บขอมูล เก็บไวในไฟลนามสกุล .WMV โดยรองรับการเปดใน MAIL และ 

Mobile 
- การดาวนโหลด สามารถใชได Free แต Windows XP ตองถูกลิขสิทธิ์ 

2) รูปเหตุการณปจจุบันที่จะนําแสดงขึ้นหนาเว็บ MJU ไดประสานงานขอรูปจากคณะนิเทศ
ศาสตร ทั้งนี้การดําเนินการจะจัดทํารูปเหตุการณในรูปแบบของ Flash เพื่อแสดงภาพเปน
เคล่ือนไหวจํานวน 10 ภาพ โดยใหมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณเปนปจจุบันเดือนละครั้ง 

3) การใชงานอาคาร 70 ป มีดังนี้ 
- ในชวงปดภาคเรียน มีการใชงาน 4 หอง ไดแก หอง 201, 204, 302, 303 
- เครื่องคอมพิวเตอรประจําหองเรียนทั้ง 6 หอง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมใหม

ทั้งหมด  เสร็จเรียบรอยแลว  
- มีการปรับปรุงหองเรียนชั้น 3-5 จํานวนทั้งหมด 9 หอง ขณะนี้กําลังอยูระหวางการปรับปรงุ 

เพื่อทําเปนหองเรียนไอทีเชื่อมโยงเขากับระบบหองเรียนไอทีเดิม ซ่ึงที่มีอยู 6 หอง รวมทั้ง
ทําระบบ Video Conference  เพิ่มอีกจํานวน 3 หอง เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Video 
Conference ที่หองประชุมชั้น 5 ตึกสํานักงานอธิการบดี และขยายการเชื่อมตอไปยังวิทยา
เขตแพร และชุมพร 

4) คุณสุระพล  ริยะนา  พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น KM ของมหาวิทยาลัย แลวเสร็จไปแลว 30% 
5) คุณอภิญญา ปญญาสิทธิ์ จัดโครงการฝกอบรมจํานวน 4 โครงการ มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งสิ้น 

138 คน ดังนี้ 
- วันที่ 12-16 มี.ค. 2550 หลักสูตร "ตัดตอภาพยนตรงายนิดเดียวดวย Adobe Premiere" 
- วันที่ 21-22 มี.ค. 2550 หลักสูตร "IT สําหรับผูบริหาร" 
- วันที่ 22-23 มี.ค. 2550 หลักสูตร "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหาร" 
- วันที่ 26-28 มี.ค. 2550 หลักสูตร “การไฟฟาสวนภูมิภาคขอความอนุเคราะหใหจัดฝกอบรม

โปรแกรม Window, Word, Excel” 
6) คุณสุมาลี สุพรรณนอก ดูแลเรื่องการจัดพิมพ Poster ซ่ึงขณะนี้กําลังรอกระดาษ Glossy จาก

กรุงเทพฯ 
7) การถายทอดสดและถายภาพวีดีโอ มีดังนี ้
- ถายทอดสด “การประชุมชี้แจงการเบิกจายเงินคาจาง เงินสะสม และสวสัดิการของ

มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 19 มนีาคม 2550 ณ หองประชุมศนูยกลวยไมฯ  
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- โครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะ  เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2550 ณ 
ศูนยการศกึษาและฝกอบรมนานาชาต ิ

- ถายวีดีโอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประสบการณการเตรียมการเตรียมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2550 ณ หองประชุมศูนยกลวยไมฯ 

8) คุณอุดมวิทย นักดนตรี  ไดดําเนินการเชื่อมตอเว็บไซด ITTV ไวที่ http://10.1.1.16:8080/ittv/  
ความเห็นในที่ประชุม 

คุณศรีกุล นันทะชุมภู ใหความเห็นในที่ประชุม ดังนี้ 
- ใหมีการตรวจสอบสถิติการใหบริการพิมพ Poster 
- ไดรับแจงเรื่องการอัพเดทหนังใน ITMEDIA 

ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ในมหาวิทยาลัยหลายๆ แหงไดมีการเผยแพรขาวสาร
ในรูปแบบตางๆ ผานเว็บไซด จึงอยากใหมีการดูตัวอยางจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ดวย ทั้งนี้คุณอุดม
วิทย นักดนตรี ไดกลาวเพิ่มเติมวาทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีการทดลองออกอากาศ UBC ผาน
เว็บไซด 
4.4 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานในที่ประชุมดังนี้ 
1) เนื่องจากเปนชวงปดภาคเรียน การใหบริการหองอินเตอรเน็ต บริเวณหอพัก จึงไมไดเปด

ใหบริการ 
2) สถิติการใชบริการหองบริการสารสนเทศ สูงสุดอยูที่อาคารสํานักหอสมุด 
3) Remote Access สืบเนื่องจากสัดสวนการใชบริการของนักศึกษาสูงกวาของบุคลากร จึงไดปรับ

เวลาการใหบริการแกนักศึกษาเปน 100 ช่ัวโมงตอเดือนเทากับของบุคลากร 
4) การใชบริการ Wireless LAN ลดนอยลง คงเหลือจํานวนผูใช 796 บัญชีรายช่ือ โดยสวนใหญใช

บริการในบริเวณอาคารสํานักหอสมุด อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร อาคารเรียนรวม 70 ป 
อาคารพระชวงฯ และบริเวณแฟลตประกายพฤกษ 

5) การใชบริการหองอินเตอรเน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ป มีจํานวนผูใชบริการเดือนมีนาคม 
ทั้งสิ้น 9,882 บัญชีรายช่ือ สําหรับการใชบริการตอวันโดยเฉลี่ย มีดังนี้ 

หอง A  มีผูใชบริการ 233 คน/วัน 
หอง B  มีผูใชบริการ 246 คน/วัน 
หอง C  มีผูใชบริการ 254 คน/วัน 
 
 

http://10.1.1.16:8080/ittv/
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6) ปญหาหอง Server มีดังนี้ 
- เครื่องปรับอากาศตัวใหมไดติดตั้งเปนที่เรียบรอยแลว โดยขณะนี้ใชเครื่องปรับอากาศ

ทั้งส้ิน 4 ตัว เสีย 2 ตัว โดยสามารถซอมได 1 ตัว 
- การกําจัดปลวก ไดใหชางมาลงน้ํายากําจัดปลวกแลว ในวันจันทร ที่ 9 เมษายน 2550 
- ตัว UPS เสีย สาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่เสีย 
- ระบบไฟฉุกเฉินหอง Server ชํารุด เนื่องจากแบตเตอรี่สําหรับไฟสํารองหมด เพราะไมได

ใชเปนระยะเวลานาน 
- ระบบไฟแสงสวาง ซ่ึงขณะนี้ระบบไฟ เปนการเปดสวิตซ 1 ตัวตอไฟแสงสวาง 6 ดวง จึง

จะแกไขใหเปน 4 ดวง โดยแยกพื้นที่ควบคุมไฟแสงสวางหอง Server และหองดานหนา
ออกจากกัน 

7) ปญหาหองบริการอินเตอรเน็ตที่โรงอาหาร มีดังนี้ 
- เครื่องปรับอากาศเสีย 
- ระบบแสงสวางไมเพียงพอ 

8) กลองวงจรปด ณ อาคารเรียนรวม 70 ป ไมสามารถเชื่อมตอได ขณะนี้ไดดําเนินการแกไขแลว 
9) รายไดจากการ Print Manager มีทั้งส้ิน 12,230 บาท โดยเฉลี่ยมีรายได 394 บาทตอวัน 
10) การสํารวจจุดใหบริการ Wireless ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มีทั้งส้ิน 41 จุด Outlet จํานวน 119 จุด 
11) การ Setup ระบบ e-Doc ที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร พบปญหาการดาวนโหลดชา เนื่องจากตองมี

การโหลดระบบจาก Server และ Bandwidth เต็ม ทั้งนี้คุณคล็อก ประถมทรัพย กลาวเพิ่มเติมใน
ที่ประชุมวา การ Setup โปรแกรม สามารถ Copy แผน Setup ใสแผน เพื่อลงโปรแกรมได 

12) การกําหนดชื่อโดเมนแนม เดิมไดมีการกําหนดชื่อโดเมนเนม ผานคุณประวิทย วิมานทองแลว 
จึงแจงใหคุณวุฒิพล คลายทิพย ทราบ จึงทําใหเกิดปญหาชื่อโดเมนแนมซ้ําซอน 

13) การโอนเงิน OT ใหกองกิจการนักศึกษา ที่ผานมาทางศูนย IT ไดทําการโอนใหทุกเดือน แต
เนื่องจากเปนชวงปดภาคเรือน การใหบริการที่หอพักนักศึกษา จึงไมไดเปดใหบริการ ดังนั้นจึง
เห็นควรใหมีการโอนเงินเฉพาะชวงที่เปดใหบริการ โดยในปงบประมาณตอไปการโอนเงินจะ
เปนการโอนเฉพาะเดือนที่เปดใหบริการ 

14) สถิติ การใชบริการ จาก ISA Server พบวาOutbound ขาออก สถิติการใชบริการอินเตอรเน็ต ณ 
อาคารพืชศาสตร มีการใชบริการสูงสุด สําหรับ Inbound  ขาเขา มีการใชงานเว็บ courseware 
มากที่สุด และเปนที่นาสนใจ คือมีการใชงานเว็บ e-doc มากขึ้น 

 
ความเห็นในที่ประชุม 
คุณศรีกุล นันทะชุมภู ใหความเห็นในที่ประชุมวา ดังนี้ 
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- เนื่องจากงบประมาณคงเหลือนอย การซอมแซมเครื่องปรับอากาศที่โรงอาหาร จึงไมสามารถ
ทําได ใหมีการจางคนทําความสะอาด และซ้ือพัดลมแทน 

- เรื่องโดเมนแนม มอบหมายใหฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 

ประธาน ใหความเห็นในทีประชุม ดังนี้ 
- ใหมีการตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินรวมถึงระบบการเตือนภัยไฟไหมตางๆ 
- ใหมีการตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศและการแกไขระบบไฟแสงสวาง ณ อาคารโรง

อาหาร 
- การใชบริการอินเตอรเน็ต ณ อาคารพืชศาสตร ที่มีจํานวนการใชบริการสูงสุดนั้น ถือวาเปน

เหตุการณผิดปกติ ซ่ึงประธานคาดวาอาจเกิดจากการติดไวรัส ขอใหมีการตรวจสอบ 
- ใหมีการตรวจสอบการยายหอง Server จากที่ศูนย IT บางตัวหรือท้ังหมดไปติดตั้งที่อาคารเรียน

รวม 70 ป เนื่องจากมีระบบปองกันภัยตางๆ ที่ดีกวา ทั้งนี้คุณวุฒิพล คลายทิพย กลาวเพิ่มเติมใน
ที่ประชุมวา การยายหอง Server หากทําในขณะนี้จะสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายไดเฉพาะ 
Intranet แต internet เขาไมได หากตองการเชื่อมตอระบบเครือขายตองมี F5 เพิ่ม 2 ตัว 

- ใหชวยกันตรวจสอบดูแลเรื่องระบบสายสัญญาณ หากมีกิ่งไม ขอใหประสานงานกับกองอาคาร
สถานที่ เพื่อตัดแตงกิ่ง ปองกันกิ่งไมหักพาดสายสัญญาณขาด 

- การบันทึกรายงานการประชุมในคราวตอไปขอใหฝายบริหารเปนผูดําเนินการ 
 

วาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ 
 ไมมี 
 
ปดการประชุม เวลา 11.20 น. 
 

นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 
 
 
คุณศรีกุล นันทะชมภู 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


